



ธนาคารแห่งประเทศไทย



รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ
ไตรมาส 4 ปี 2554

โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและนักธุรกิจ

ธปท. ได้จัดทำ “โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับนักธุรกิจ” (Economic/Business Information Exchange Program) ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับธุรกิจภาคเอกชนเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันทั้งในระดับมหภาคและระดับธุรกิจ รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มทางเศรษฐกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายการเงิน โครงการนี้จึงเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เพื่อช่วยเสริมการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ที่ใช้เครื่องชี้ต่างๆ และแบบจำลองทางเศรษฐมิติในการประมาณการเศรษฐกิจ ซึ่งธนาคารกลางหรือหน่วยงานที่ดูแลเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศก็ได้มีการจัดทำโครงการในลักษณะเดียวกันนี้เช่นกัน อาทิ ธนาคารกลางอังกฤษ ธนาคารกลางออสเตรเลีย และกระทรวงการคลังออสเตรเลีย

โครงการนี้เริ่มดำเนินการครั้งแรกในเดือนมกราคม 2547 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากธุรกิจเอกชนประมาณ 400 ราย และดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นลำดับ โดยการคัดเลือกธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจทั้งธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมและสะท้อนกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจจริงมากที่สุด โดย ธปท. ได้จัดส่งคณะผู้แทนเข้าพบผู้บริหารของภาคธุรกิจต่างๆ แล้วนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อใช้ประกอบการดำเนินนโยบายการเงิน และจัดทำ "รายงานแนวโน้มธุรกิจ" เผยแพร่ใน Website ของ ธปท. เป็นประจำทุกไตรมาส

ในส่วนของภาคเหนือ ธปท.สำนักงานภาคเหนือ ได้มีการจัดทำ “รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ” เป็นประจำทุกไตรมาสเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ธุรกิจได้รับข้อมูลที่เร็วขึ้น จึงได้เผยแพร่รายงานเป็นประจำทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 เป็นต้นมา

ข้อมูลเพิ่มเติม

โสภิต พงษ์รัตนานุกูล	ผู้บริหารทีม	E-mail address : Sopotp@bot.or.th
เกษณี หล่อตระกูลงาม	เศรษฐกรอาวุโส	KasaneeL@bot.or.th
บุชิตา พรหมมานูวัตติ เลิศพูนวิไลกุล	เศรษฐกรอาวุโส	Buchitap@bot.or.th
ณวรา สกุล ณ มรรคา	เศรษฐกรอาวุโส	Nawaras@bot.or.th
ศิริพร ศิริปัญญาวัฒน์	เศรษฐกรอาวุโส	Siriposi@bot.or.th
นภมาศ เลิศเกษมกุล	เศรษฐกรอาวุโส	Nopphaml@bot.or.th
เบญจมาภรณ์ อมรเลิศพานิช	เศรษฐกรอาวุโส	Benjamaa@bot.or.th
พรทิพย์ ตี๋บศรี	เศรษฐกร	Pornthth@bot.or.th

ส่วนเศรษฐกิจภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

โทรศัพท์ 0-5393-1155, 1156

โทรสาร 0-5322-4168

เว็บไซต์ธนาคาร www.bot.or.th

รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือจัดทำขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจ
ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจสาขาต่างๆ ในภาคเหนือ
ไตรมาส 4 ปี 2554

อนึ่ง รายงานฉบับนี้ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยและไม่ได้สะท้อนความเห็นของบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง ธนาคารใช้ข้อมูลนี้เพื่อประกอบกับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ในการวิเคราะห์และประเมินภาวะเศรษฐกิจ

ภาวะธุรกิจภาคเหนือไตรมาส 4 ปี 2554 อุทกภัยที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดปัญหาค่อนข้างมาก และส่งผลกระทบต่อทำให้
ภาคเกษตรหดตัว จากผลผลิตเสียหายโดยเฉพาะข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่าง ภาคอุตสาหกรรมประสบปัญหาขาดแคลน
วัตถุดิบและการขนส่งบ้างในช่วงแรก คาดว่า ภาวะการผลิตจะปรับเข้าสู่แนวโน้มปกติในไตรมาส 1 ปี 2555 อย่างไรก็ตาม
บางอุตสาหกรรมจะยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์
ภาคท่องเที่ยว ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ และรถจักรยานยนต์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและมีแนวโน้มเติบโตดี
ต่อเนื่อง

- **การบริโภคภาคเอกชน** : ภาคการค้าและการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอตัว ยกเว้นสินค้าที่จำเป็นขยายตัวสูงมากซึ่งเกิด
ภาวะขาดแคลนสินค้าชั่วคราวจากการกักตุน ความต้องการของผู้หลบภัยน้ำท่วมอพยพเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือและการซื้อ
เพื่อบริจาค ขณะที่ปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนยานยนต์ทำให้การผลิตยังเป็นไปอย่างจำกัด ส่งผลให้มียอดค้างจองรถยนต์
เป็นจำนวนมาก คาดว่าปี 2555 ยอดจำหน่ายรถยนต์จะขยายตัวจากนโยบายรถคันแรกของภาครัฐ และความสามารถในการ
เร่งผลิตของผู้ผลิต
- **ภาคอุตสาหกรรม** : การผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัวและมีแนวโน้มที่ดี แต่สินค้าหัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์
มีแนวโน้มลดลงจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ผู้ประกอบการปรับตัวโดยให้ความสำคัญกับ
ตลาดเอเชียและตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สินค้าในกลุ่มที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากำลังซื้อสูงในยุโรปยัง
ขยายตัวดี สำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มียอดส่งออกลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ภาวะ
เศรษฐกิจโลก และได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในประเทศ
- **ภาคบริการ** : การท่องเที่ยวขยายตัวจากกลุ่มลูกค้าชาวไทยเป็นสำคัญ อัตราการจองห้องพักในไตรมาส 4 ปี 2554 ขยายตัว
สูงกว่าทุกไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นช่วง High season และมีปัจจัยสนับสนุนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและการจัด
งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
- **ภาคอสังหาริมทรัพย์** : ธุรกิจบ้านจัดสรรได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างบางชนิด ส่งผลให้งานก่อสร้างล่าช้า
อย่างไรก็ตาม ปี 2555 คาดว่ายอดจำหน่ายจะขยายตัวจากความต้องการที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง
- **ภาคการลงทุน** : ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีแผนขยายการลงทุนและเครื่องจักรเพิ่มขึ้น อาทิ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มีแผน
ลงทุนขยายศูนย์ซ่อมตัวถังและสีรถ ธุรกิจโรงแรมมีการลงทุนซื้อที่ดินเพื่อสร้างห้องพักเพิ่มเติม และธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมี
การขยายไซต์งานไปยังจังหวัดใกล้เคียง
- **ภาคแรงงาน** : ธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงมีความกังวลต่อนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและเงินเดือนระดับปริญญาตรี บางรายคาดว่า
จะปรับตัวโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อาทิ การตั้งเป้าหมายยอดขาย และเลือกจ้างเฉพาะพนักงานที่มีคุณภาพ

ผลการสำรวจข้อมูลภาวะธุรกิจในไตรมาส 4 ปี 2554 ซึ่งประมวลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจและสมาคมธุรกิจต่างๆ ในภาคเหนือจำนวน 117 ราย สรุปได้ดังนี้

การบริโภคภาคเอกชน

ไตรมาส 4 ปี 2554 ภาคการค้าและการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนโดยรวมชะลอตัว ยกเว้นยอดขายจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นมากจากการกักตุน การบริโภคของผู้ที่อพยพจากภาคกลางเข้ามาในภาคเหนือจำนวนมาก ตลอดจนการซื้อเพื่อบริจาค ทำให้ธุรกิจบางส่วนขยายตัว ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประสบปัญหาการขาดแคลนสินค้า ส่งผลให้ยังมียอดค้างจอร์ส่งมอบจำนวนมาก แนวโน้มปี 2555 ยอดจำหน่ายรถยนต์จะขยายตัวสูงจากผู้ผลิตกลับมาผลิตได้เต็มกำลังและมีความต้องการสะสมมาจากช่วงก่อนหน้า ประกอบกับนโยบายภาครัฐ เช่น การคืนภาษีรถยนต์คันแรก การรับจำนำข้าวเปลือกในราคาสูง และการปรับค่าแรงขั้นต่ำ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การบริโภคภาคเอกชนกลับเข้าสู่แนวโน้มปกติได้

- **ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค:** ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการซื้อสินค้าไปบริจาคและการบริโภคของผู้ที่อพยพเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดภาวะตึงตัวของสินค้าและขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยเฉพาะน้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมยูเอชที ปลากระป๋อง และไข่ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการปรับตัวโดยการปรับวิธีการขนส่งสินค้า อาทิ ให้ Supplier ส่งสินค้าไปยังสาขาโดยตรง และใช้การขนส่งทางเครื่องบินทดแทนการขนส่งทางรถยนต์ การนำเข้าสินค้าที่จำเป็นหลายรายการจากประเทศใกล้เคียงเพื่อนำมาจำหน่ายทดแทน และบางรายนำสินค้าตราท้องถิ่นมาจำหน่ายชั่วคราว ธุรกิจส่วนใหญ่คาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเดือนมกราคม 2555

- **ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์/รถจักรยานยนต์:** ในไตรมาส 4 ปี 2554 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหาไม่มีสินค้าจำหน่ายจากผลของอุทกภัย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายรถยนต์รุ่นเก่าที่คงค้างได้เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อใช้งานในภาวะอุทกภัยประกอบกับจำนวนรถยนต์รุ่นใหม่มีไม่เพียงพอกับความต้องการในเดือนธันวาคม 2554 บริษัทผู้ผลิตเริ่มทยอยส่งมอบสินค้าแต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ทำให้ยังมียอดค้างจอร์สะสมเป็นจำนวนมาก

ปี 2555 คาดว่ายอดขายจะขยายตัวสูงจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายรถคันแรกของภาครัฐ และความสามารถในการเร่งผลิตและส่งมอบสินค้าตามยอดจองของบริษัทผู้ผลิต

- **ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง:** ขยายตัวตามความต้องการที่อยู่อาศัยและการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังน้ำลด อย่างไรก็ตาม ในช่วงเกิดอุทกภัยธุรกิจประสบปัญหาไม่สามารถขนส่งสินค้ามาจำหน่ายได้ ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าบางชนิด และส่งผลให้งานก่อสร้างล่าช้าออกไป คาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเดือนมกราคม 2555 และยอดขายจะปรับตัวสูงขึ้นจากโครงการก่อสร้างของภาครัฐและเอกชน

ภาคอุตสาหกรรม

ไตรมาส 4 ปี 2554 ภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคกลางทำให้การขนส่งล่าช้าและมีต้นทุนเพิ่มขึ้น แนวโน้มปี 2555 อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และ อุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์มีแนวโน้มชะลอตัวจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ขณะที่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมีแนวโน้มขยายตัวจากอุปสงค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนอุตสาหกรรมเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมมีแนวโน้มขยายตัวจากการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและจากการหาตลาดใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

- **อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์** : ในไตรมาส 4 ปี 2554 ภาวะการผลิตชะลอตัวจากการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี ภาวะเศรษฐกิจโลก ประกอบกับประสบปัญหาห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์อุทกภัยในภาคกลาง อีกทั้งลูกค้าในเขตพื้นที่น้ำท่วมหยุดการสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม มีบางรายได้ประโยชน์เนื่องจากคู่แข่งประสบอุทกภัย ผู้ประกอบการคาดว่าประมาณเดือนมกราคม 2555 ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบจะหมดไป สำหรับลูกค้าที่ประสบปัญหาอุทกภัยคาดว่าจะสามารถกลับมาผลิตได้ประมาณต้นไตรมาส 2 ปี 2555

- **อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป** : ปี 2555 คาดว่ายอดจำหน่ายจะเพิ่มขึ้นจากความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีอย่างต่อเนื่อง สำหรับเหตุการณ์อุทกภัยในเขตภาคกลางส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้า ทำให้การขยายตัวต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาภัยธรรมชาติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

- **อุตสาหกรรมเซรามิก** : ขยายตัวจากลูกค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และการขยายตลาดในประเทศ ขณะที่ผู้ผลิตบางรายซึ่งมีลูกค้าหลักในยุโรปได้ประโยชน์จากความไม่มั่นใจในการสั่งซื้อสินค้าจากจีน อย่างไรก็ตาม คำสั่งซื้อจากตลาดในประเทศมีแนวโน้มชะลอตัว

- **อุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์** : มีแนวโน้มชะลอตัวเนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในประเทศทำให้การขนส่งล่าช้า ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ผู้ประกอบการปรับตัวโดยการหันมาทำตลาดกลุ่มเอเชียและตลาดในประเทศมากขึ้น

- **อุตสาหกรรมผลิตและส่งออกลินค้าหัตถกรรม** : ปี 2555 คาดว่ายอดจำหน่ายจะเพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้ายุโรปซึ่งมีกำลังซื้อสูงเป็นสำคัญ การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของประเทศคู่ค้า การเน้นตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 อีกทั้งการหาตลาดใหม่ในทวีปเอเชีย อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้มะม่วง ไม้ไผ่ มีแนวโน้มลดลงจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา

ภาคบริการ

การท่องเที่ยวขยายตัวจากกลุ่มลูกค้าชาวไทยเป็นสำคัญ ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศชะลอการเดินทางมาไทยในพื้นที่ประสบอุทกภัย อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคมเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวชัดเจนเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน

- **ธุรกิจโรงแรม** : อัตราการจองห้องพักในไตรมาส 4 ปี 2554 ขยายตัวสูงกว่าทุกไตรมาสที่ผ่านมา โดยเฉพาะจากกลุ่มลูกค้าชาวไทย ตามฤดูกาลท่องเที่ยวและมีปัจจัยสนับสนุนจากสภาพอากาศหนาวเย็นและการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว อย่างไรก็ตาม โรงแรมที่เน้นตลาดประชุมสัมมนาได้รับผลกระทบจากการถูกยกเลิก/เลื่อนการจองจากผลของอุทกภัย แต่มีรายได้ชดเชยจากลูกค้าภาคกลางที่อพยพเข้ามาพำนักแนวโน้มปี 2555 หากไม่มีปัจจัยลบจากสถานการณ์การเมืองคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง

- **ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ** : ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเส้นทาง ทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าไปยังพื้นที่อุทกภัยได้ โดยเฉพาะสินค้าประเภทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจมีต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ไม่สามารถปรับราคาขาย เนื่องจากถูกกำหนดราคาค่าบริการจากสายการบิน

ภาคอสังหาริมทรัพย์

ภาคอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ภาวะธุรกิจมีทิศทางเติบโตต่อเนื่องและมีอัตราการขยายตัวสูงจากความต้องการของผู้ซื้อที่ออมเงินต่อเนื่องจากช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายบ้านหลังแรกของภาครัฐ

- **ธุรกิจบ้านจัดสรร** : ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างบางชนิด ส่งผลให้งานก่อสร้างล่าช้าไปกว่า 1 เดือน ไตรมาส 1 ปี 2555 คาดว่าจะขยายตัวจากความต้องการที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องและจากการตัดสินใจซื้อของลูกค้าที่รอความชัดเจนของนโยบายบ้านหลังแรกของภาครัฐ

- **ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง** : ปี 2555 ภาวะธุรกิจมีแนวโน้มขยายตัวจากการเร่งฟื้นฟูความเสียหายภายหลังอุทกภัยและการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจบ้านจัดสรร ธุรกิจสามารถปรับราคาขายได้ตามต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง ได้สต็อก สินค้าและตกลงราคาวัสดุก่อสร้างกับผู้ผลิตไว้ล่วงหน้า

ภาคการลงทุน

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีแผนขยายการลงทุนและเครื่องจักรเพิ่มขึ้น อาทิ **ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์** มีแผนลงทุนขยายศูนย์ซ่อมตัวถังและสีรถ **ธุรกิจโรงแรม** มีการลงทุนซื้อที่ดินเพื่อสร้างห้องพักเพิ่มเติม **ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง** มีการขยายไซต์งานไปยังจังหวัดใกล้เคียง

ต้นทุนและการปรับราคาขาย

ธุรกิจที่สำรวจส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งต้นทุนดำเนินงานและต้นทุนวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่สามารถปรับราคาขายได้ โดยเฉพาะ**ธุรกิจผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา และเครื่องประดับ** ซึ่งมีลูกค้าระดับบนและมีการออกแบบผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับวัฒนธรรมและแฟชั่น **ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปและส่งออกกระเป๋าถือ** สามารถปรับราคาขายได้บางส่วน **สินค้าประเภทอุปกรณ์ตกแต่งและเครื่องใช้ในบ้าน** ปรับราคาได้โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เท่านั้น และ**ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์** สามารถส่งผ่านต้นทุนค่าแรงงานที่ปรับเพิ่มโดยการเพิ่มค่าชั่วโมงงานของศูนย์บริการทดแทน

แรงงาน

ธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงมีความกังวลต่อนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและเงินเดือนระดับปริญญาตรี บางส่วนคาดว่าจะปรับตัวโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อาทิ การตั้งเป้ายอดขาย และเลือกจ้างเฉพาะพนักงานที่มีคุณภาพ

ส่วนเศรษฐกิจภาค
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคเหนือ
ธันวาคม 2554
ข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 0-5393-1155, 1156